

SỰ KHÁC BIỆT VỀ CÁCH TIẾP CẬN ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA HAI ỨNG CỬ VIÊN TRONG CUỘC TRANH CỬ TỔNG THỐNG MỸ 2020

Bùi Thị Phương Lan*

Tóm tắt: Cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2020 sẽ mãi được ghi nhớ là cuộc bầu cử đầy kịch tính đến giây phút cuối cùng, bởi ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19, bùng phát từ đầu năm 2020. Bên cạnh những tác động nặng nề về kinh tế và xã hội, đại dịch Covid-19 còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự lựa chọn lá phiếu cử tri trong chiến dịch tranh cử của đương kim Tổng thống Donald J. Trump, đại diện đảng Cộng hòa với ứng cử viên Joe Biden, đại diện đảng Dân chủ. Trên cơ sở phân tích phản ứng của Chính phủ Mỹ đối với đại dịch và quan điểm về đại dịch Covid-19 của ứng cử viên Joe Biden khi vận động tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020, bài viết chỉ ra những khác biệt của hai ứng cử viên, trong cách tiếp cận đối với đại dịch Covid-19 và thành công của ứng cử viên Joe Biden.

Từ khóa: Đại dịch Covid-19, bầu cử tổng thống, Mỹ, Joe Biden, Trump

1. Phản ứng của Chính quyền Trump đối với đại dịch Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020, đã được xem là một nhân tố bất ngờ đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được ghi nhận vào ngày 20/1/2020 thì đến tháng 4/2020 dịch bệnh đã nhanh chóng lây lan ra tất cả bang của nước Mỹ. Để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh Chính quyền Trump đã ý thức được việc cần phải có sự phối hợp tích cực giữa chính quyền các cấp.

Về phần chính phủ liên bang, trong thời gian đại dịch, sau khi được Quốc hội thông qua, Tổng thống Trump đã ký thành luật một số đạo luật nhằm cung cấp kinh phí giúp các cơ quan chính phủ, tiểu bang, doanh nghiệp, cũng như gia đình

và cá nhân ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Nguồn vốn này được sử dụng làm nguồn lực cho khu vực y tế công cộng (như xây dựng cơ sở hạ tầng xét nghiệm), đồng thời kích thích nền kinh tế (dưới hình thức tài trợ cho doanh nghiệp và phát tiền trực tiếp cho người dân).

Cụ thể, Đạo luật về Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế (CARES), trị giá 2.200 tỷ USD, nhằm hỗ trợ cho khu vực y tế công cộng, chính quyền tiểu bang và địa phương, các cá nhân và doanh nghiệp.¹

Đạo luật Gia đình trên hết nhằm ứng phó đại dịch Coronavirus (FFCRA), cung cấp các quyền lợi khác nhau, bao gồm nghỉ ốm có lương, tín dụng thuế, xét nghiệm Covid-19 miễn phí, tăng hỗ trợ thực phẩm, tăng trợ cấp nghỉ ốm, và tăng tài trợ Medicaid.²

* Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

Đạo luật Bổ sung ngân sách dành riêng cho việc chuẩn bị sẵn sàng ứng phó Đại dịch Covid-19, cung cấp 8,3 tỷ USD cho việc thử nghiệm, nghiên cứu vắc-xin và mua sắm thiết bị y tế, và hỗ trợ việc sơ tán các đại sứ quán Mỹ...³

Ngày 8/8/2020, Tổng thống Trump công bố 3 bản ghi nhớ phác thảo các biện pháp cứu trợ Covid-19 bổ sung. Bản ghi nhớ đầu tiên là về việc tiếp tục hỗ trợ các khoản cho vay đối với sinh viên trong suốt thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, đồng thời miễn lãi suất cho các khoản vay sinh viên, đến hết ngày 31/12/2020.⁴ Bản ghi nhớ tiếp theo, hướng dẫn Bộ Tài chính trì hoãn các nghĩa vụ thuế trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19⁵, áp dụng cho kỳ thanh toán đến ngày 31/12/2020. Bản ghi nhớ thứ ba, chỉ đạo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang và chính quyền các tiểu bang sử dụng quỹ cứu trợ thiên tai để bồi thường cho những cá nhân được hưởng trợ cấp thất nghiệp.⁶ Theo đó, những người đủ tiêu chuẩn được nhận 400 USD/tuần trợ cấp thất nghiệp theo chương trình chia sẻ chi phí, với 300 USD do liên bang tài trợ và chính quyền bang chi trả phần còn lại.⁷

Ở cấp độ bang, chính quyền các bang trên khắp nước Mỹ đã ban hành các quy tắc và luật khẩn cấp để ứng phó với đại dịch Covid-19, như tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cách ly xã hội, hay đóng cửa biên giới bang. Ví dụ, Thống đốc bang Ohio, ông Mike DeWine, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ban hành cách ly

toàn tiểu bang từ đầu tháng 3/2020.⁸ Thông qua lệnh này, ông ủy quyền cho Bộ Y tế Ohio thực hiện các quy định để bảo vệ công chúng. Bộ Y tế sau đó đã ban hành lệnh yêu cầu mọi người phải ở nhà trừ khi có công việc hoặc hoạt động cần thiết.⁹ Thống đốc J.B. Pritzker, bang Illinois đã ban hành lệnh tạm ngừng hoạt động, di chuyển trong bang, kể từ ngày 26/6/2020 và kéo dài đến tận 14/11/2020.¹⁰ Cũng như nhiều tiểu bang khác, bang Arizona có chính sách trợ cấp đặc biệt. Ngày 28/3/2020, cơ quan lập pháp Arizona đã sửa đổi luật của bang để thành lập Quỹ Mạng lưới An toàn và Dự phòng Khủng hoảng để cấp tiền phúc lợi chung cho người dân.¹¹ Đạo luật này cung cấp tài chính cho các gia đình, doanh nghiệp nhỏ và các hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm.

Về y tế, Chính quyền Trump đã hỗ trợ các công ty tư nhân đang nỗ lực sản xuất vắc-xin và ký hợp đồng mua hàng trăm triệu liều vắc-xin, ngay khi được chứng minh an toàn và hiệu quả. Chính quyền Trump cũng ký hợp đồng trị giá 259 triệu USD với các công ty Minnesota Mining and Manufacturing Company-3M; Honeywell và Owens & Minor để sản xuất hàng chục triệu khẩu trang N95 cho nhân viên y tế. Các công ty Mỹ như General Motors-GM và New Balance cũng tăng cường nhà máy sản xuất máy thở và đồ bảo hộ.

Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng Chính quyền Trump vẫn bị đánh giá là phản ứng chậm và không hiệu quả

với đại dịch do tình trạng lây lan trong cộng đồng đã quá rộng, và chính quyền liên bang đã không thực sự xây dựng một chiến lược chống dịch cấp quốc gia. Đại dịch đã xóa tan mọi thành tựu kinh tế của Tổng thống Trump. Mỗi ngày qua đi dịch bệnh lại càng trở nên trầm trọng hơn. Dịch bệnh đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống chính trị xã hội Mỹ, đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái, hàng triệu người thất nghiệp, và đẩy nợ quốc gia của Mỹ lên hơn 100% GDP. Nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump đã trở thành một trong những đất nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới và bị chỉ trích là quốc gia đối phó với dịch bệnh kém hiệu quả.

2. Cách tiếp cận đại dịch Covid-19 của ứng cử viên tổng thống Joe Biden

Nhận định tình hình đất nước, trong bối cảnh dịch bệnh năm 2020, quan điểm của ứng cử viên Joe Biden hoàn toàn khác với Chính quyền Trump. Ông Joe Biden tỏ ra rất thận trọng trong chiến dịch tranh cử và luôn thực hiện các biện pháp phòng tránh virus như tránh tập trung nơi đông người, đeo khẩu trang... Ông chỉ tương tác trực tiếp với cử tri ở mức tối thiểu.¹²

Cách thức vận động tranh cử của ông Joe Biden luôn tuân thủ quy định chống dịch Covid-19, tức là theo nguyên tắc cách ly xã hội, không có đám đông. Việc truyền thông điệp đến cử tri được thực hiện theo cách gián tiếp. Qua đó, ông muốn vận động một cách an toàn

và hiệu quả trong bối cảnh đại dịch. Điều này thể hiện sự tôn trọng các chỉ dẫn ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, mà không vì lợi ích chính trị. Các chuyến tranh cử của ông có đặc điểm thường là không quá 25 người và thực hiện giãn cách xã hội. Thỉnh thoảng ông dừng chân tại một doanh nghiệp địa phương, sau đó dành thời gian trả lời phỏng vấn truyền thông. Thậm chí, ông tổ chức sự kiện ở bãi đỗ xe, nơi những người ủng hộ ông tham gia có thể ngồi trong xe của họ.¹³

Về kế hoạch hành động, đảng Dân chủ tập trung vào ba vấn đề chính là chống Covid-19, chăm sóc sức khỏe và khôi phục lại nền kinh tế sau đại dịch. Ông Joe Biden luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của ngăn chặn dịch bệnh, ông cho rằng phát triển kinh tế, cũng như các vấn đề khác chỉ nên được quan tâm sau khi dịch bệnh đi qua. Ông cũng ủng hộ mở rộng thành tựu của người tiền nhiệm - Đạo luật chăm sóc sức khỏe vừa túi tiền (Obamacare), nhằm tạo ra nhiều sự lựa chọn về chăm sóc sức khỏe và y tế hơn cho người dân. Về kinh tế, ông đề xuất tiếp tục đưa ra thêm gói kích thích chi tiêu để giải cứu nền kinh tế sau khủng hoảng do đại dịch gây ra. Ông cho rằng các chính sách “nước Mỹ trên hết” của Trump chỉ khiến Mỹ trở nên đơn độc và đánh mất vị trí lãnh đạo toàn cầu trước kia. Ông đã xây dựng một kế hoạch quốc gia nhằm giải quyết đại dịch, củng cố vị trí lãnh đạo của Mỹ và hứa sẽ làm “bất cứ điều gì”

để mở rộng xét nghiệm, truy vết, điều trị và sẵn sàng đối mặt với các đại dịch khác trong tương lai. Ông Biden cam kết việc đầu tiên ông thực hiện sẽ là bằng mọi cách kiểm soát được đại dịch, bởi chỉ có thể phục hồi kinh tế khi đưa được cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Ông dự định sẽ đưa ra một chiến lược tổng thể, tầm quốc gia, với các biện pháp mạnh như đẩy nhanh xét nghiệm đại trà, cung ứng ngay lập tức, đầy đủ trang thiết bị y tế cần thiết và ông đề nghị các thống đốc bang nên bắt buộc mọi công dân đeo khẩu trang.¹⁴ Như vậy, có thể thấy, cách tiếp cận của ông Biden là rất quyết liệt trong việc giải quyết đại dịch Covid-19.

3. Sự khác biệt giữa các ứng cử viên

Sự khác biệt giữa hai ứng cử viên được thể hiện rõ nét về quan điểm và cách thức tiếp cận, trên cơ sở lựa chọn giữa phát triển kinh tế và ngăn chặn dịch bệnh; giải pháp hỗ trợ nền kinh tế và người dân.

Chính sách của Tổng thống Trump nhắm tới ngắn hạn là xử lý được đại dịch và song song với đó là sự phát triển trở lại của nước Mỹ trong dài hạn. Về bản chất, đây là một tham vọng rất lớn nhưng mang tính rủi ro cao và rất khó thực hiện. Trong khi đó, ông Biden lại lựa chọn bước đi an toàn hơn, đó là tập trung đối phó với dịch bệnh, sau đó mới khôi phục kinh tế. Quan điểm của ông Biden là chặn được dịch rồi mới đủ điều kiện phát triển kinh tế. Ông Biden chủ trương

làm nhiều hơn nữa cho người dân, chẳng hạn như đảm bảo nghỉ vẫn được trả lương đối với những người bị nhiễm hoặc những người đang chăm sóc bệnh nhân Covid-19; kêu gọi bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng để ngăn chặn virus Sars-Cov-2 lây lan.

Bên cạnh đó, sự khác biệt còn thể hiện trong quan điểm về mức độ nguy hiểm của đại dịch Covid-19. Ông Biden luôn nhấn mạnh tính chất lây lan nghiêm trọng của dịch bệnh. Ông rất thận trọng trong các cuộc vận động tranh cử và tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Ngược lại, ông Trump coi dịch bệnh là đương nhiên nên kêu gọi mọi người sẵn sàng đương đầu với nó. Ông vẫn tổ chức các buổi họp báo tại Nhà Trắng và các sự kiện đông người. Mặc dù số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng lên, nhưng Tổng thống Trump vẫn tổ chức vận động tranh cử trực tiếp ở rất nhiều bang trên khắp đất nước. Vào tháng 10/2020, sau khi phải ngồi nhà khoảng 10 ngày vì mắc Covid-19, Tổng thống Trump đã tiếp tục trở lại vận động tại các bang chiến trường với hầu hết những người ủng hộ không đeo khẩu trang và cũng không giãn cách xã hội.¹⁵ Ngoài ra, quan điểm về cách thức bỏ phiếu cũng khác nhau. Tổng thống Trump kêu gọi các cử tri đi bỏ phiếu trực tiếp, trong khi đó, ông Biden lại ủng hộ hình thức bỏ phiếu qua thư.

Mặc dù, cả hai chính đảng đều kêu gọi nỗ lực phối hợp trên toàn quốc, nhằm thu mua, sản xuất, phân phối đồ bảo hộ,

Kit xét nghiệm, máy móc, vật tư phòng thí nghiệm cùng các vật tư quan trọng khác. Cả hai bên đều có sự tương đồng là cùng tính đến việc sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để tăng cường sản xuất trang thiết bị bảo hộ y tế; có kế hoạch giúp doanh nghiệp và trường học mở cửa trở lại; hỗ trợ tài chính để doanh nghiệp chi trả được tiền công cho công nhân; xây dựng cơ sở thanh toán cho trường học, xét nghiệm miễn phí cho toàn dân. Tuy nhiên, hai bên lại có cách tiếp cận rất khác nhau về đại dịch Covid-19. Tổng thống Trump cố gắng chuyển sự chú ý của công chúng khỏi vấn đề virus và xử lý đại dịch Covid-19. Thay vào đó, ông muốn nói về thực thi luật pháp và kinh tế. Trong khi đó, ông Biden tập trung chủ yếu vào cách Mỹ ứng phó đại dịch Covid-19. Về cơ bản, nội dung kế hoạch chống Covid-19 và mong muốn phát triển kinh tế của Biden không khác chiến lược của Trump, sự khác biệt là ở trình tự cần bắt đầu xử lý Covid-19 trước khi có thể phát triển kinh tế và đề cao ý kiến chuyên gia.

Như vậy, có thể thấy, mặc dù có những cách tiếp cận khác nhau, nhưng mục đích chung của cả hai ứng cử viên tổng thống là đều muốn kiểm soát dịch bệnh, khôi phục kinh tế, đưa cuộc sống của người dân Mỹ trở lại bình thường.

4. Kết luận

Vào đầu năm 2020 nước Mỹ có trên 50 người chết vì Covid-19, thì đến thời điểm bầu cử tổng thống, số người chết

vì Covid-19 đã vượt 230.000 người và vẫn tiếp tục gia tăng.

Trong suốt giai đoạn đại dịch và cuộc bầu cử tổng thống 2020, Chính quyền Trump, với sự hậu thuẫn của đảng Cộng hòa, đã không làm được cho đa số người dân an tâm về cách xử lý đại dịch. Mặc dù Chính quyền Trump có công trong việc đầu tư hàng tỷ USD để thúc đẩy phát triển vắc-xin nhanh nhất, đảm bảo nước Mỹ có đủ 300 triệu liều. Tuy nhiên, vào thời điểm vắc-xin Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer-Biontech được FDA phê duyệt (vắc-xin của hãng Moderna đang trong thời gian chờ phê duyệt) cho sử dụng khẩn cấp ở Mỹ, thì các ca nhiễm đã tăng vọt lên hơn 200.000 ca/ngày, số ca tử vong là 3.500 ca/ngày. Tình trạng này khiến nhiều người dân Mỹ nhận thấy đất nước vẫn có một khoảng trống lãnh đạo và cần được lấp đầy.

Trong khi đó, đảng Dân chủ đã lựa chọn vấn đề dịch Covid-19 làm chủ đề hàng đầu cho chiến dịch tranh cử, và liên tiếp công kích cách ứng phó đại dịch của Chính quyền Tổng thống Trump. Trong suốt chiến dịch, ông Biden thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với cử tri, những người đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, khi phải vật lộn để mưu sinh. Rất có thể chính sự đồng cảm đó đã mang lại sức mạnh, giúp ông Biden theo đuổi cuộc đua căng thẳng vào Nhà Trắng, bởi lẽ cử tri Mỹ muốn cảm thấy có sự kết nối với người được họ lựa chọn làm tổng thống.

Như vậy có thể thấy, chiến dịch của Biden tập trung vào đại dịch Covid-19 là khôn ngoan, bởi đây là vấn đề gây tác động mạnh nhất cho chính quyền của Tổng thống Trump.

Về ảnh hưởng chính trị, đại dịch trở thành cột mốc trong định hướng chính sách phát triển của cả hai chính đảng ở Mỹ, và có những tác động làm thay đổi cơ bản cục diện trong cuộc tranh cử vào Nhà Trắng của hai ứng cử viên. Khả năng kiểm soát đại dịch Covid-19 là nhân tố quyết định đối với lá phiếu của cử tri Mỹ.

Cách thức xử lý đại dịch Covid-19 đã trở thành hạn chế chính trị lớn nhất của Tổng thống Trump. Bản thân ông mắc Covid-19 vì ông xem nhẹ nó, không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa. Nhà Trắng trở thành cụm dịch với hàng loạt quan chức mắc Covid-19. Virus lây lan trong đảng Cộng hòa vì họ không tuân thủ các hướng dẫn giãn cách xã hội. Nhiều trợ lý thân cận của ông Trump, nhiều thành viên chủ chốt của đảng Cộng hòa cũng lâm bệnh. Chuyên gia dịch tễ Anthony Fauci đã chỉ trích sự kiện với hàng trăm khách mời do ông Trump tổ chức là sự kiện “siêu lây nhiễm”. Chính vì vậy, chiến dịch tranh cử của ông Biden đã chĩa mũi nhọn vào phản ứng của Chính quyền Trump đối với Covid-19, để nhấn mạnh thông điệp: Biden sẽ ứng phó với đại dịch tốt hơn Trump. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19,

cách tiếp cận này của ông Biden đã nhận được nhiều sự ủng hộ hơn.

Như vậy, quan điểm và phương thức xử lý đại dịch của các ứng cử viên đã trở thành vấn đề quyết định của cuộc bầu cử, vì tầm ảnh hưởng quan trọng của nó và cũng vì đảng Dân chủ đối lập, lấy đó làm tâm điểm của chiến dịch tranh cử. Trong cuộc đấu chính trị, hệ quả nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 đã giúp đảng Dân chủ chĩa mũi nhọn tấn công chính trị vào đương kim Tổng thống Trump. Và cách tiếp cận này đã mang lại hiệu quả cho ứng cử viên Joe Biden, khi ông chính thức trở thành vị tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Tuy nhiên, ông vẫn phải đối mặt với việc khởi đầu một nhiệm kỳ mới, trong bầu không khí u ám của dịch bệnh và nước Mỹ được dự đoán sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế lớn hậu Covid-19 ■

Tài liệu tham khảo:

1. 2020 Democratic Platform truy cập tại <https://www.demconvention.com/wp-content/uploads/2020/08/2020-07-31-Democratic-Party-Platform-For-Distribution.pdf>
2. America First Policies truy cập tại <https://www.americafirstpolicies.org/>
3. “Biden's approach to tackling COVID-19 will be dramatically different, and quickly apparent” <https://www.usatoday.com/story/news/health/2020/11/08/president-joe-biden-bring-new-approach-fighting-covid-pandemic/6061690002/>
4. “Comparing Trump and Biden on COVID-19” <https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/comparing-trump-and-biden-on-covid-19/>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=Y1pPvka93JM>
6. “Oversight of the Trump Administration's Response to the COVID-19 Pandemic” <https://www.fda.gov/news-events/congressional-testimony/oversight-trump-administrations-response-covid-19-pandemic-06232020>

3. “Trump, Biden clash over approach to COVID-19 at debate” <https://www.aa.com.tr/en/americas/trump-biden-clash-over-approach-to-covid-19-at-debate/2016010>

Chú thích:

1. Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act, Pub. L. No. 116-136, <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748>.
2. Families First Coronavirus Response Act (FFCRA), Pub. L. No. 116-127, <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6201>.
3. Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act, Pub. L. No. 116-123, <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6074>
4. Memorandum on Continued Student Loan Payment Relief During the COVID-19 Pandemic, White House, <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-continued-student-loan-payment-relief-covid-19-pandemic/>
5. Deferring Payroll Tax Obligations in Light of the Ongoing COVID-19 Disaster, 85 Fed. Reg. 49,587 (Aug. 13, 2020), <https://www.federalregister.gov/documents/2020/08/13/2020-17899/deferring-payroll-tax-obligations-in-light-of-the-ongoing-covid-19-disaster>.
6. Memorandum on Authorizing the Other Needs Assistance Program for Major Disaster Declarations Related to Coronavirus Disease 2019, White House, <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-authorizing-needs-assistance-program-major-disaster-declarations-related-coronavirus-disease-2019/>.
7. Kevin M. Lewis et al., Cong. Res. Serv., LSB10532, President Trump’s Executive Actions on Student Loans, Wage Assistance, Payroll Taxes, and Evictions: Initial Takeaways, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10532>
8. Ohio Exec. Order No. 2020-01D (Mar. 9, 2020), <https://governor.ohio.gov/wps/portal/gov/governor/media/executive-orders/executive-order-2020-01-d>
9. Director’s Stay Safe Ohio Order, Ohio Dep’t of Health (Apr. 30, 2020), <https://coronavirus.ohio.gov/static/publicorders/Directors-Stay-Safe-Ohio-Order.pdf>.
10. Ill. Exec. Order No. 2020-59 (COVID-19 Executive Order No. 55) (Oct. 16, 2020), <https://www2.illinois.gov/Pages/Executive-Orders/ExecutiveOrder2020-59.aspx>.
11. AZ SB1690 (Mar. 28, 2020), <https://www.azleg.gov/legtext/54leg/2R/laws/0056.pdf>.
12. Rahel Philipose (2020), Explained: How has the Covid-19 pandemic impacted the US Election 2020?, The Indian Express, <https://indianexpress.com/article/explained/explained-how-covid-19-impacted-2020-us-elections-6913322/>
13. Steve Chaggaris (2020), How the COVID-19 pandemic has changed the US election, Aljazeera, <https://www.aljazeera.com/news/2020/10/29/how-the-pandemic-has-changed-the-u-s-election>
14. Joe Biden: Where does he stand on key issues?, BBC News, <https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53575474>
15. <https://www.aljazeera.com/news/2020/10/29/how-the-pandemic-has-changed-the-u-s-election>